

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การศึกษากรณีศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแกนนำผู้ชุมนุมทางการเมือง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผลการศึกษากรณีศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแกนนำผู้ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีการชุมนุมในบริเวณศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมทางการเมือง โดยที่ประชุมเห็นควรให้แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาออกเป็นแถลงการณ์หรือข่าวต่อกรณีการชุมนุมในบริเวณศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยผู้ชุมนุมทางการเมือง และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการยกร่างแถลงการณ์หรือข่าว เพื่อเผยแพร่ต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. รายงานสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้จัดทำรายงานสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้มีการแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้เสนอข้อมูลผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละด้านอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการแสดงท่าทีและการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำรายงานดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพื่อพิจารณา และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป